



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชัน Smart อสม. ในการสำรวจและคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
ผ่านรูปแบบออนไลน์

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีให้ความสำคัญในการมีข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ โดยมีการพัฒนาเครื่องมือในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อทดแทนการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงและปัจจัยเสี่ยง (NCD SCREENING) ในรูปแบบเดิม ผ่านแอปพลิเคชัน Smart อสม. เมนูแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ โดยข้อมูลที่เก็บมานั้นมีการแปลผลความเสี่ยงทันที พร้อมขอแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตลอดจนมีการประมวลผลกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเข้ารับบริการทางคลินิก และส่งต่อข้อมูลให้กับบุคลากรทางการแพทย์ คลินิกหมอครอบครัวผ่านแอปพลิเคชัน PCC Team และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรายโรคผ่านแอปพลิเคชัน M-Health ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกคืนกลับสู่ประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน H4U ทำให้ประชาชนทราบตัวเลขและความเสี่ยงของตนเอง (know your number & know your risk) นอกจากนี้ข้อมูลยังสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ HDC เพื่อลดภาระการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่สามารถดูรายงานสถานการณ์ผ่านรายงานส่วนแสดงผล NCD Dashboard เมนู Online Survey โดยแสดงสถานการณ์เชิงระบาดวิทยาพื้นฐานระดับประชากร เพื่อใช้ติดตามแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่ทุกระดับ และนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อได้อย่างเหมาะสมต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดการนำเครื่องมือไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อในพื้นที่ จึงได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จังหวัดมีตำบลเป้าหมาย ๑ ตำบล เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน Smart อสม. ในการสำรวจและคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชน
๒. ตำบลเป้าหมายดำเนินการสำรวจและคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน Smart อสม. โดยมีการสำรวจประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปทุกคนในเขตรับผิดชอบ Type area ๑, ๓ (กลุ่มปกติ สงสัยป่วย ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ)
๓. ตำบลเป้าหมายรายงานสถานการณ์โรคไม่ติดต่อและปัจจัยเสี่ยงภาพรวม จากการสำรวจและคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ตลอดจนคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับสถานการณ์โรคไม่ติดต่อในเวทีประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับตำบลและอำเภอ
๔. ตำบลเป้าหมายมีการพัฒนานโยบายและออกมาตรการระดับตำบลหรืออำเภอจากประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการคัดเลือก สนับสนุนและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการจากแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายไชยชัย สาครพานิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

แนวทางการดำเนินงาน Smart อสม.

ไตรมาส	รายละเอียดการดำเนินงาน	เอกสารประกอบ
๑	ประสานงานชี้แจงจังหวัดในการจัดทำนโยบายการดำเนินงาน การสำรวจและคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อประจำปีผ่าน Application smart อสม. ระดับจังหวัด สู่การปฏิบัติในระดับตำบลอย่างน้อย ๑ ตำบล	- เอกสารประกาศนโยบายการดำเนินงานการสำรวจและคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อประจำปีผ่าน Application smart อสม. ระดับจังหวัด - รายชื่อตำบลเป้าหมายในแต่ละจังหวัด
๒	๒.๑ ผลการคัดกรองประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป ในตำบล เป้าหมายได้รับการสำรวจและคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อประจำปี ผ่าน Application smart อสม. เป้าหมาย ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป ๒.๒ ผลการคัดกรองประชากรอายุ ๑๕ - ๓๔ ปี ในตำบล เป้าหมายได้รับการสำรวจและคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อประจำปี ผ่าน Application smart อสม. เป้าหมาย ร้อยละ ๘ ขึ้นไป	- รายงานผลการคัดกรองกอง โดยที่โรคไม่ติดต่อจะติดตามผลการสำรวจและคัดกรองสุขภาพฯ ที่แสดงบน NCD Dashboard ของกองโรคไม่ติดต่อ
๒	สนับสนุน และติดตามการรายงานสถานการณ์ผลการสำรวจและคัดกรองสุขภาพฯ ผ่าน Application smart อสม. ในเวทีประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับตำบลและอำเภอ	- เอกสารที่แสดงถึงการดำเนินงานและติดตามการรายงาน (หนังสือราชการเชิญประชุม / เอกสารประกอบการประชุม/ รายงานการประชุม/ภาพกิจกรรม) - รายงานสรุปการประชุมฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับตำบลและอำเภอของจังหวัด
๓	สนับสนุนและติดตามการคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการสำรวจและคัดกรองสุขภาพฯ ผ่าน Application smart อสม. ในเวทีประชุมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับตำบลและอำเภอ เพื่อนำมาพัฒนา <u>นโยบายและมาตรการระดับตำบลหรืออำเภอ</u>	- เอกสารที่แสดงถึงการดำเนินงานและติดตามการคัดเลือกประเด็นความเสี่ยง (หนังสือราชการเชิญประชุม / เอกสารประกอบการประชุม/รายงานการประชุม/ ภาพกิจกรรม) - เอกสารสรุปประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการคัดเลือกระดับตำบล - นโยบายและมาตรการระดับตำบลหรืออำเภอเพื่อควบคุม ป้องกันความเสี่ยงที่ได้รับการคัดเลือก
๔	๕.๑ การสนับสนุนและติดตามการพัฒนา <u>นโยบายและมาตรการระดับตำบลหรืออำเภอ</u> จากประเด็นความเสี่ยงที่ได้รับการคัดเลือก ๕.๒ การสนับสนุนและติดตามการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการจากแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของจังหวัด	- เอกสารที่แสดงถึงการดำเนินงาน /หนังสือราชการเชิญประชุม/เอกสารประกอบการประชุม/รายงานการประชุม/ภาพกิจกรรม) - ผลการติดตามการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการจากแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อตำบลเป้าหมาย

จังหวัด	อำเภอ	ตำบล
ปทุมธานี	ธัญบุรี	ลำผักกูด
ลพบุรี	เมือง	ถนนใหญ่
สิงห์บุรี	บางระจัน	บ้านจำ
อ่างทอง	ไชโย	ชัยฤทธิ
นครนายก	บ้านนา	อาษา
สระบุรี	บ้านหมอ	ตลาดน้อย
สระบุรี	เมือง	หนองโน
นนทบุรี	ปากเกร็ด	เกาะเกร็ด
พระนครศรีอยุธยา	มหาราช	บางนา

NCD Dashboard: <http://ncd.ddc.moph.go.th/system/>
เลือกเมนู online survey (ทุกหน่วยงานสามารถเข้าชมได้)

SMART อสม Dashboard: <https://smart-osm.com/dashboard/>
เลือกเมนู การคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพ

เอกสารประกอบการดำเนินงาน

<http://bit.ly/3gjCIGl>

1. แบบสอบถามการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
2. ภาพรวมการพัฒนาการคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ
3. คู่มือการใช้งานรายงานส่วนแสดงผล NCDs Dashboard เมนู Online Survey
4. แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลการคัดกรองสุขภาพ Online Survey หน้า App Smart อสม.
5. วิดีโอประชุมเชิงปฏิบัติการใช้งานแอปพลิเคชัน (25 ตุลาคม 2565)
6. เอกสารประกาศนโยบายฯ



ไลน์กลุ่มส่วนกลาง



ไลน์กลุ่มของเขตสุขภาพที่ 4



ไลน์กลุ่มสอบถามปัญหา กับส่วนกลาง